

Việc làm tại Cộng hòa Séc – *Mất việc*

NGHỈ VIỆC – Nếu bạn muốn nghỉ việc, bạn phải nộp cho người sử dụng lao động đơn xin nghỉ việc bằng văn bản. Thông thường, thời gian kết thúc sẽ là 2 tháng. Nghĩa là khoảng thời gian này sẽ bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

Ví dụ: Bạn nộp đơn xin nghỉ việc ngày 5.9., thời gian của đơn xin nghỉ việc sẽ bắt đầu vào ngày 1.10. và kết thúc ngày 30.11.

Bạn có thể thỏa thuận về việc chấm dứt quan hệ lao động với người sử dụng lao động. Trong trường hợp này, bạn sẽ phải viết một Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, trong đó bạn xác định thời điểm nghỉ việc.

BỊ SA THẢI - sa thải là khi người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với bạn. Bạn có thể bị chấm dứt hợp đồng vì nhiều lý do khác nhau, ví dụ:

- Vị trí làm việc của bạn bị hủy.
- Bạn không còn đáp ứng các yêu cầu về trình độ cho vị trí của công việc.
- Bạn liên tục vi phạm nghĩa vụ công việc của mình
 - Người sử dụng lao động sẽ thông báo cho bạn về những vi phạm trong một bức thư được gọi là thư khiển trách. Nếu bạn nhận nó 2 lần và không rút kinh nghiệm, bạn có thể bị sa thải. Trong trường hợp này, bạn không có quyền hưởng trợ cấp thôi việc.

! LƯU Ý! TRONG TRƯỜNG HỢP BẠN VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG NGHIÊM TRỌNG, BẠN CÓ THỂ BỊ SA THẢI NGAY LẬP TỨC. Ví dụ, nếu bạn đến làm việc dưới ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy.

BẢO HIỂM Y TẾ VÀ XÃ HỘI – Nếu bạn làm việc cho chủ lao động, bảo hiểm y tế và xã hội sẽ được trừ từ lương của bạn. Người sử dụng lao động của bạn có nghĩa vụ phải trả cho bạn.

! LƯU Ý ! NẾU BẠN KHÔNG LÀM VIỆC CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CỘNG HÒA SÉC, BẠN SẼ PHẢI TỰ TRẢ BẢO HIỂM Y TẾ!

ĐĂNG KÝ TRÊN SỞ LAO ĐỘNG – chỉ dành cho những người có vĩnh trú tại Cộng hòa Séc

- Sở Lao động cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc sắp xếp công việc phù hợp cho bạn, có thể cung cấp cho bạn một khóa đào tạo lại, cung cấp hỗ trợ khi thất nghiệp và hỗ trợ trong quá trình đào tạo lại.
- Bạn phải đăng ký lên Sở Lao động cụ thể theo địa chỉ cư trú của mình. Nếu bạn nộp đơn tìm việc cho một vị trí công việc phù hợp, bạn sẽ trở thành một người tìm việc và được đưa vào danh sách những người tìm việc.

Thông tin chi tiết có thể tìm thấy trên trang web www.uradprace.cz.

NẾU BẠN KHÔNG CHẮC CHẮN VỀ TÌNH HÌNH CỦA MÌNH, HÃY THAM VẤN CÙNG MỘT SỐ NGƯỜI. CHÚNG TÔI RẤT VUI ĐƯỢC GIÚP BẠN TẠI TRUNG TÂM THÍCH ỨNG HỘI NHẬP DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI. XIN VUI LÒNG ĐẶT LỊCH TRƯỚC.



FINANCOVÁNO
EVROPSKOU UNÍÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ
A INTEGRAČNÍ FOND



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



Poradna
pro integraci

Projekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/31/03 je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.